

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เป็นที่ระลึกที่ช่วยชาติ

ทองคำเราที่เข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้น้ำหนัก ๑๑,๘๒๙ กิโล ได้เยอะนะ เมืองไทยเราตั้งแต่ไปตั้งกรุงเทพฯ ยังไม่เคยเห็นได้ทองขนาดนี้ คือย้ายจากอยุธยาไปตั้งที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งบ้านนี้ยังไม่เห็นได้ ฟังมาได้นี่ละ เราไปตั้งกรุงเทพฯ ได้ทองคำ ๑๑,๘๒๙ กิโล ที่มีอยู่แต่ก่อนเป็นของเมืองอยุธยา เราไปอยู่กรุงเทพฯ เราไปตั้งใหม่หาใหม่เข้าใจใหม่ ได้ ๑๑,๘๒๙ กิโล ไม่ใช่เล่นๆ นะทองคำ

นี่ยังจะมาอีก ให้พี่น้องทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัว หลวงตาเป็นผู้ประกาศเสียเอง เรื่องนำทองคำที่เป็นสมบัติของชาติหัวใจของชาติเข้าสู่คลังหลวง เวลานี้ยังไม่ได้มากนะ ท่านผู้ใดมีมากน้อยเท่าไรให้อามารวมกันเข้าสู่คลังหลวง ซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติ ให้ได้นะ ทองคำให้ได้คราวนี้ ส่วนดอลลาร์ไม่ได้มาก เงินไทยไปกินหมดได้ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าเท่านั้นละ นี่หมายถึงดอลลาร์เข้าคลังหลวง

จากนั้นเงินไทยไปช่วยชาติบ้านเมืองของเราแน่แหละ มันไม่พอ ก็ต้องมาลากเอาทางดอลลาร์ ดอลลาร์เลยตกจากคลังหลวง ที่นี้ไม่ได้เข้าละ เข้าเฉพาะเข้าแล้ว จากนั้นไม่ได้เข้าอีก ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้เข้า เพราะเราเป็นคนสั่งเองๆ ทุกอย่าง จึงไม่เคลื่อนไหวตลาด ทุกอย่างแม่นยำๆ ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลลาร์ ส่วนทองคำได้ตั้งหมื่นกว่านะ นับว่าได้มากอยู่

ให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนะ หลวงตาบ๊วไม่นานก็จะตาย ลูกหลานทั้งหลายไม่ตายให้ได้อาศัยนี้ หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายช่วยหาสมบัติอันสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อให้ลูกหลานเราได้สืบทอดต่อแขนงต่อไปอีก ที่เราได้มานี้ปุ่อย่าตายของเราหา มาไว้ให้ ที่นี้ก็ให้สืบทอดกันไป อย่าให้กุดให้ตัวนไป ของเก่าที่ได้มากินหมด ของใหม่ไม่มีไม่ได้นะ ต้องหาของใหม่มาเพิ่มเข้าไป

ทองคำนี้สำคัญ ถ้ามีอยู่เมืองไหนมากรู้สึกว่าจะสง่างามมาก เราพยายามทุกอย่างที่หาเข้าส่วนรวมๆ หาได้มากอยู่นะ ได้พาพี่น้องทั้งหลายหาคราวนี้ได้มากอยู่ ทองคำที่ได้แล้ว ๑๑,๘๒๙ กิโล ทองคำที่พี่น้องทั้งหลายรวมกันเข้าคลังหลวงคราวนี้ได้ตั้ง ๑๑,๘๒๙ กิโล นับว่าได้มาก ส่วนดอลลาร์ได้เพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า เป็นที่ระลึกของพวกเราที่ช่วยชาติของตน

นับว่าได้พอประมาณ แต่ยังไม่จุใจ เพราะเราเข้าไปดูคลังหลวงเสียเอง ประธานธนาคารชาติมานิมนต์เราเข้าไปเลย เพราะวันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปมอบทองคำและดอลลาร์เป็นปฐมฤกษ์ในวันนั้น ท่านเหล่านั้นก็คงจะเห็นความสำคัญในการมอบคราวนี้

อาจจะมียกในกาลต่อไป จึงนิมนต์เราเข้าไปดู เราก็อทราบทันที่ความหมายนะ พอไปดูก็ ดูจริง ๆ ดูละเอียดลอบ เป็นชอกเป็นชอยเดินไป ทองคำกองเอาไว้ ๆ เดินชอกแซก ชิกแซกเข้าไป แล้วก็ไปตามกัน ออกไปตามสองต่อสองนะ ไม่ให้ใครเข้าไปเลย

ทองคำของเราเวลานี้เอาไปฝากเมืองไหนไว้บ้าง เพราะการเกี่ยวข้อกันต้องมี หนี้มีสิน และทองคำเป็นเครื่องรับรองไว้เสมอไม่ว่าชาติไหนถ้าเข้าไปเกี่ยวข้อกัน เราก็ค งามจุดนั้น ตรงเป้ง ที่สหรัฐตั้ง ๕๓ ตันของง่ายหรือ ทองคำเราที่ไปอยู่สหรัฐ ๕๓ ตัน อยู่อังกฤษดูเหมือน ๕ ตันเท่านั้นละ นอกนั้นไม่มี มีเท่านั้น ๕๓ ตันของเล่นหรือ ที่นี้อยู่ เมืองไทยเราเท่าไร เท่านั้น ใจหายวูบเลยเรา อยู่เมืองไทยน้อยมาก เอาไปฝากเพื่อชาติ ไทยของเราจะไม่ล่มจมไปเสีย นั้นละฝากไว้สำหรับพวงชาติไทยของเรา

๕๓ ตันที่สหรัฐมากกว่าเพื่อน ส่วนอังกฤษดูว่า ๕ ตัน นั้น ๕๓ ตัน แสดงว่าติด หนี้ติดสินกันพระรุพระรัง ทองคำถึงเข้าเมืองไทยไม่ได้ ต้องไปอยู่เมืองนอก ไปประกัน ชาติไทยของเราอยู่เมืองนอกนั้น ๕๓ ตัน ก็มีสองเมืองที่ไปฝาก อังกฤษดูว่า ๕ ตัน มี น้อย สหรัฐมีมาก สำหรับเมืองไทยเราไม่มาก อันนี้เราไม่บอก เมืองไทยมีเท่าไรไม่บอก บอกได้แต่ว่ามีน้อยมาก ไม่ได้มากอะไรเลย มีน้อยมากทีเดียว กับทองคำที่ส่งไปนอก ส่งไปประกันชาติไทยของเรายิ่งมากกว่าทองคำที่อยู่ในเมืองไทยเวลานี้เสียอีก ไม่มาก นะ

เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาทองคำเข้าไป หนุนกันเข้าไป ทองคำเวลานี้ได้เท่าไร แล้วลิ้ม (๑๑,๘๒๙ กิโล) เป็นต้นได้ ๑๑ ตันก็ได้เยอะอยู่นะคราวนี้ โห ได้เยอะแข่งกัน หุดหวิดกันไปละกับเมืองไทยเราที่มีทองคำอยู่แล้ว กับได้มาใหม่นี้ไปพึดกันนั้น หุดหวิดกันไป ของเก่ามีอยู่กับของใหม่ได้มานี้ไปชดกันนั้น หุดหวิดกันไป นับว่า ได้มากอยู่คราวนี้ ก็มีเท่านั้นละ ที่นี้ให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ